

Năm 2019 là năm thứ 3 Huyện ủy Phong Điền tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 27/12/2016, Thành ủy Cần Thơ về "Xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái"

PHONG ĐIỀN:

Sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ

✦ Bài, ảnh: NGUYỄN CHI LĂNG

Mừng năm mới Canh Tý 2020, chúng ta cùng nhìn lại qua 03 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Thành ủy về "Xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái"; trong điều kiện còn nhiều khó khăn và thách thức nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và sự phối hợp của các cấp, các ngành, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phong Điền đã nỗ lực phấn đấu, tổ chức triển khai, thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng.

Huyện ủy đã chủ động triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ; xây dựng Chương trình thực hiện nghị quyết và ban hành các văn bản cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trên từng ngành, lĩnh vực phù hợp với tình hình thực tế của huyện để triển khai thực hiện. Các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong huyện tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực hiện nhất quán chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Thành ủy, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, quyết tâm xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái theo mục tiêu nghị quyết đề ra.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy vai trò, trách nhiệm trong phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; nổi bật là các phong trào, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông



Quang cảnh hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ.

thôn mới, đô thị văn minh", "Toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc", xây dựng mô hình "Dân vận khéo"... Qua đó, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU gắn với Quyết định số 2863/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đến nay, huyện có 04 sản phẩm: dầu Hạ châu, vú sữa, nhãn IDO, du lịch sinh thái Phong Điền. Xây dựng, phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã, tạo điều kiện thúc đẩy các tổ chức kinh tế tập thể phát huy vai trò, làm đầu mối liên kết với các doanh nghiệp, đơn vị tiêu thụ nông

sản. Đến nay, huyện có 20 hợp tác xã với 388 thành viên, 82 tổ hợp tác nông nghiệp thu hút 2.143 thành viên tham gia; vận động và tổ chức được 06 hợp tác xã liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, bước đầu mang lại hiệu quả ổn định. Các hợp tác xã được hướng dẫn, hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất như quy trình VietGap và ứng dụng công nghệ trong quản lý sản phẩm truy xuất nguồn gốc, tạo sản phẩm sạch, nguồn gốc rõ ràng đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Trong 3 năm qua, huyện đã đầu tư xây dựng, nâng cấp duy tu 28 công trình thủy lợi, giao thông chiều dài 328,6 km; trồng nhiều loại cây cảnh trên 80 km đường giao thông; quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái; nhất là đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi nhằm đảm bảo cho

hơn 95% diện tích đất nông nghiệp được tưới tiêu, thoát nước và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh, huyện đã đầu tư hơn 26 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp và sửa chữa hệ thống đê bao, cống, đập; xây dựng 62 điểm du lịch sinh thái; qua đó, góp phần thu hút lượng khách đến tham quan, du lịch trên địa bàn huyện, từ 1.100.000 lượt khách năm 2017, năm 2019 tăng lên 1,86 triệu lượt khách, tăng 31%; doanh thu năm 2017 đạt 216,556 tỷ đồng, năm 2019 tăng lên 358,5 tỷ đồng, tăng 65%; trong đó, khách quốc tế năm 2017 có 97.943 lượt khách, năm 2019 tăng lên 142.829 lượt, tăng 45%, so với năm 2017.

Đến nay, thị trấn Phong Điền đã hình thành 05 khu vui chơi giải trí tập trung như: Công viên Nguyễn Phương Danh, Công viên Phan Văn Trị, Quảng trường huyện Phong Điền, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị trấn Phong Điền, Nhà thi đấu Vovinam. Huyện có 07 đội văn nghệ xã, thị trấn, 45 câu lạc bộ đờn ca tài tử, 147 câu lạc bộ thể dục thể thao thường xuyên phục vụ nhu cầu thể dục thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh cho người dân.

Phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh phát triển các loại hình sản phẩm du lịch kết hợp với thương mại, dịch vụ - du lịch của địa phương, huyện tập trung phát triển các loại hình du lịch sông nước - miệt vườn; du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng; du lịch sinh thái kết hợp với phát triển nông nghiệp, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản; du lịch văn hóa gắn với di sản, lễ hội, tâm linh; du lịch dã ngoại miệt vườn mang đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Huyện đã tập trung mọi nguồn lực, tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật; đẩy mạnh, nâng chất phát triển các điểm du lịch, xây dựng và phát triển các làng nghề truyền thống, văn hóa ẩm thực dân gian, hướng đến tính chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ du khách tham quan, đáp ứng nhu cầu đa dạng cho các đối tượng.

Hàng năm phối hợp, tham gia tổ chức Hội chợ Thương mại để giới thiệu thương hiệu và bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ,

bánh dân gian, các loại trái cây đặc trưng của địa phương đến các quận, huyện và tỉnh, thành trong cả nước; Tham gia Tuần lễ Văn hóa ẩm thực, Du lịch và Thương mại An Giang, tham gia hội chợ năm 2019 “Kết nối doanh nghiệp, nhà sản xuất và người tiêu dùng”... Tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp trên địa bàn huyện với chủ đề “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”..

Toàn huyện hiện có 03 bia tưởng niệm và 05 di tích lịch sử được xếp hạng. Trong đó, có 02 di tích được xếp hạng cấp quốc gia (mộ Nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị và Di tích lịch sử Lộ Vòng Cung), 03 di tích được xếp hạng cấp thành phố (Di tích Chiến thắng Ông Hào, Di tích lịch sử Giàn Gừa và khảo cổ học Nhơn Thành) và mới đây Bia tưởng niệm Tân Thới vừa mới được thành phố công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố, nâng tổng số di tích lịch sử của huyện Phong Điền là 06 di tích. Các di tích lịch sử, văn hóa đã trở thành những điểm du lịch hấp dẫn, thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan.

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU tuy đạt được một số kết quả bước đầu khá quan trọng nhưng cũng gặp không ít khó khăn thách thức. Mặc dù được công nhận là huyện nông thôn mới nhưng do xuất phát điểm thấp, kinh tế chủ yếu là thuần nông nên việc xây dựng và phát triển đô thị sinh thái đòi hỏi nguồn đầu tư lớn, cơ sở vật chất chưa đảm bảo đồng bộ, tốc độ phát triển kinh tế chưa bền vững. Hiện nay Bộ Xây dựng chưa ban hành bộ tiêu chí về xây dựng đô thị sinh thái; các sở, ngành chuyên môn của thành phố chưa hướng dẫn cụ thể nên trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU huyện đang gặp nhiều khó khăn. Sản xuất nông nghiệp chưa có quy mô lớn, còn manh mún, nhỏ lẻ; các mô hình sản xuất vườn chuyên canh được hình thành và phát triển nhưng còn ít; chưa triển khai được khu công nghiệp tập trung; thương mại, dịch vụ tuy có phát triển nhưng chưa đồng bộ; lĩnh vực du lịch phát triển chủ yếu

là tự phát, chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế của huyện.

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn để hướng tới xây dựng huyện Phong Điền sớm trở thành đô thị sinh thái đó là mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phong Điền đang tập trung thực hiện. Trước mắt Huyện ủy tập trung lãnh đạo tốt việc cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển huyện sinh thái bằng các giải pháp cụ thể, tạo sự thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị.

Lãnh đạo nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm, từng bước đưa các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU vào chương trình công tác năm của huyện để triển khai, thực hiện có hiệu quả hơn. Phát huy tốt vai trò các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích của việc xây dựng và phát triển huyện thành đô thị sinh thái. Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, bám sát thực tiễn để dự báo, đánh giá đúng tình hình của địa phương, có chủ trương, biện pháp đồng bộ, tháo gỡ kịp thời, có hiệu quả các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghị quyết.

Năm 2019 đã kết thúc với nhiều thành tựu nổi bật là tiền đề để Phong Điền vững tin bước vào năm mới Canh Tý, 2020. Là năm chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phong Điền quyết tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với tăng cường quốc phòng - an ninh, gắn với giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội; đảo đảm giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết số 07-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ về “Xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái”. ❀